

## บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ที่รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาวลัดดาวัลย์ ศิริอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒๐๐ ท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๒๔๓ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและปัญหาขัดข้องในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันและสามารถนำแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติไปปรับใช้ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป จึงขอเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๒ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ เรื่อง

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้นายเอนก เกษมสุข และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ อนุกรรมการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป นายสมภาคย์ สุขอนันต์ และนายกฤษฎา กลั่นทานนท์ อนุกรรมการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

๑. การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย กรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอรายงาน ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อส่งรายงานและร่างพระราชบัญญัติไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๙ นาฬิกา

สายทิพย์ เชาวลิตถวิล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ